

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7070

หน้า: 9(ซ้าย)

Col.Inch: 38.96

Ad Value: 33,116

PRValue (x3): 99,348

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: CIVIL ลุ้นปิดดีลโครงการใหม่ย้ำเป้าหมายได้ปีนี้ 6 พันล้านบาท

CIVIL ลุ้นปิดดีลโครงการใหม่ ย้ำเป้าหมายได้ปีนี้ 6 พันล้านบาท

CIVIL ส่งชื่กรูกริจไตรมาส 4/65 ลุ้นปิดดีลประมูลงานใหม่ โซลาร์ปัจจุบันมีแม็ก-ล็อก 11,608 ล้านบาท ชูกระแสเงินสดแข็งแกร่ง มุ่งเน้นประมูลงานโครงการภาครัฐ-เอกชนที่มีศักยภาพและสะท้อนราคาต้นทุนจริง มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 6,000 ล้านบาท

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่าทิศทางการก่อสร้างช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทเตรียมประมูลงานภาครัฐ เช่น งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม กรมชลประทาน, งานก่อสร้างถนนและทางด่วน กรมทางหลวง นอกจากนี้ ยังมีแผนเข้าประมูลงานเพิ่มเติมจากกรมท่าอากาศยาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทมีมูลค่างานในมืออยู่ที่ 11,608 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นเข้าประมูลและรับงานโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ารับงานใหม่ที่มีศักยภาพและสะท้อนราคาต้นทุนตามจริงในภาวะที่ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวน จากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ ต้นทุนค่า



ปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข

ขนส่ง ประกอบกับการอ่อนของค่าเงินและค่าแรงที่ปรับขึ้น แต่ถือว่ามียอดรายการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีจากความต้องการในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์บริหารต้นทุน เพื่อรับความผันผวนของราคา และเพื่อรักษาอัตราการ

ทำกำไรให้อยู่ในระดับที่ดี

ดังนั้น ในช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากงานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและเอกชนที่กำลังจะเข้ามา ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เคยอยู่ในระดับสูงเริ่มมีท่าทีชะลอตัว นอกจากนี้ ยังมีแผนการเข้าประมูลงานประเภทอื่น ๆ เพื่อขยายความสามารถในการรับงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบเวลา อีกทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างและบุคลากรคุณภาพ รวมถึงมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งพร้อมเข้ารับงานใหม่และรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยทั้งหมดทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้และสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับ 6,000 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 4,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,736 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 170 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2565 มีรายได้รวม 1,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,326 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 69 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท เนื่องจากการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของโครงการในปัจจุบัน ■